

**สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ วัฒนนันทน์ ชั้น ๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.**

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๑	<p>ให้ติดตามสถานการณ์ข่าว ซีแจ้งข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน และประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระมัดระวังในการดำเนินการจากข่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข่าวการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ๒) ข่าวแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ๓) ข่าวความต้องการแรงงานไทยในการไปทำงานต่างประเทศ ๔) ข่าวการคืนสภาพให้ผู้ประกันตน ม.๓๙ ๕) ข่าวกรมราชทัณฑ์สร้างอาชีพให้นักโทษ ๖) ข่าวการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ๗) ข่าวกระทรวงแรงงานจับมือโปรทรัค ลงนามความร่วมมือพัฒนาฝีมือช่างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก ๘) ข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงนามในหนังสือราชการที่มีข้อความไม่เหมาะสม ๙) ข่าวการทุจริตที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 	ทุกหน่วยงาน
๒	<p>การขับเคลื่อนภารกิจในสัปดาห์นี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เร่งดำเนินการสแกนม่านตาให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายในสัปดาห์หน้า และรายงานผลการดำเนินการให้ ครม. ทราบ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ที่มาของปัญหา ผลการดำเนินการที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะการดำเนินการต่อไป โดยระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอน เครื่องมือ และวิธีการดำเนินการ ๒) การดำเนินการของศูนย์ OSS <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) ปรับวิธีการดำเนินการที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ๒.๒) ลดขั้นตอนการให้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา ๒.๓) ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ๓) ให้เตรียมการอำนวยความสะดวกในการต้อนรับการมาเยือนประเทศไทย <ol style="list-style-type: none"> ๓.๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากรเมียนมา ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ๓.๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ๔) ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยูวแรงงานอย่างต่อเนื่อง ๕) ให้เตรียมการบริหารจัดการงบประมาณที่กระทรวงแรงงานได้รับจัดสรรจากรัฐบาลตามโครงการการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒ จำนวน ๒,๑๒๐ ล้านบาท โดยให้มีกลไกในการดำเนินการ มีคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายอย่างรัดกุมรอบคอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 	<p>กกจ.</p> <p>กกจ.</p> <p>ลข.รมว.รง./ สปร./กกจ.</p>

บุญราตรี
(นางบุษราตรี อ่ำสกุล)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ศุภมาส
(นางต๋องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑